

Source :

ข่าวหุ้น

Date : - 5 ก.ค. 2561

Page : 8

No :

## BANPU ผนึก 'ภูเก็ตพัฒนาเมือง' ผุดโครงการพลังงานทดแทน

BANPU จับมือ "ภูเก็ตพัฒนาเมือง" ผุดโครงการ "พัฒนาพลังงานทดแทน ภายใต้แผนพัฒนาภูเก็ตสมาร์ทซิตี้" หวังนำระบบจัดเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่-ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป-นำรถโดยสารขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ามาใช้ในพื้นที่

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU และกรรมการ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด กล่าวว่า บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BANPU ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการ "พัฒนาพลังงานทดแทน ภายใต้แผนพัฒนาภูเก็ตสมาร์ทซิตี้" กับบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด

โดยการร่วมมือดังกล่าว เพื่อร่วมกันผลักดันแผนพัฒนาภูเก็ตสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้ตอบรับนโยบายพลังงาน 4.0 ของรัฐบาล ผ่านการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งจะร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการวางระบบไมโครกริด ด้วยการนำระบบจัดเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่มาใช้ในพื้นที่ที่เหมาะสมในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) เพื่อให้เกิดการใช้ไฟฟ้าที่คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการนำรถโดยสารที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (Electric Vehicle) เพื่อความทันสมัย



สมฤดี ชัยมงคล

และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ ในฐานะผู้นำธุรกิจพลังงานที่ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้กลยุทธ์บ้านปู Greener & Smarter บ้านปู อินฟิเนอร์จี จึงเดินทางลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ได้จำกัดเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์เท่านั้น แต่ยังคงมองหาความเป็นไปได้ในการผลักดันการใช้งานระบบจัดเก็บพลังงาน ระบบบริหารจัดการพลังงาน และทำงานสนองนโยบายของรัฐบาลในการร่วมผลักดันสมาร์ทซิตี้

"ภูเก็ตเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความสำคัญต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทย มีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมต่อการใช้งานพลังงานทดแทน และปัจจัยพื้นฐานอื่น ๆ ซึ่งหากมีการต่อยอดได้ก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มหาศาล โดยบ้านปู อินฟิเนอร์จียินดีที่ได้ทำงานร่วมกับภูเก็ตพัฒนาเมืองในการผลักดันการใช้งานพลังงานทดแทนให้แพร่หลายในจังหวัด เพื่อให้ภูเก็ตเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลกที่ไม่เพียงใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ยังมีประสิทธิภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอีกด้วย" นางสมฤดี กล่าว

ด้านนายกัน ประชุมพรรณ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) กล่าวว่า การร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เกิดจากการที่ทั้งสองฝ่ายมีแนวคิดร่วมกันที่จะพัฒนาพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองต้นแบบอัจฉริยะพลังงานสะอาด ซึ่งบ้านปู อินฟิเนอร์จีเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานและการวางระบบ ถือเป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานสะอาดหลากหลายรูปแบบ

โดยสอดคล้องกับแผนแม่บทการดำเนินงานของภูเก็ตพัฒนาเมือง ใน 4 กลุ่ม 12 เรื่อง คือ การพัฒนาระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก (Alternative electricity supply) และการจัดการพลังงานสะอาด (Green Energy) เพื่อบริหารจัดการเมืองภูเก็ตให้น่าอยู่ และเติบโตอย่างยั่งยืน สู่การเป็นเมืองต้นแบบอัจฉริยะพลังงานสะอาด และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ■